

Chương trình Hành động vì Khí hậu dành cho Nhà sản xuất

CÁC YẾU TỐ CHÍNH CỦA KHUNG CHƯƠNG TRÌNH MCAP

Chương trình Hành động cho Nhà Sản xuất về Khí hậu (MCAP) là gì?

Chương trình Hành động vì Khí hậu của Nhà sản xuất (MCAP) là một chương trình được quản lý bởi Cascale, nhằm thúc đẩy các nhà sản xuất trong các lĩnh vực quần áo, dệt may, giày dép, nội thất gia đình, sản phẩm thể thao và ngoài trời, túi xách và hành lý áp dụng các mục tiêu mang tính khoa học (SATS) về biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính (GHG). MCAP bao gồm các tiêu chí, công cụ và hướng dẫn để hỗ trợ các nhà sản xuất đặt ra mục tiêu, thực hiện hành động và báo cáo tiến độ. MCAP chỉ dành riêng cho các nhà sản xuất.

Vào đầu năm 2023, Cascale hợp tác với Nike và Target về phương pháp tiếp cận với nhà cung cấp của họ trong việc hành động vì khí hậu. Rút ra kinh nghiệm từ các thành viên và các bên liên quan chính trong ngành, Cascale phát triển một chương trình tập thể quy mô toàn ngành có tên là MCAP. MCAP nhằm mục đích thúc đẩy một phương pháp chung để tăng tốc tiến độ của các nhà sản xuất trong việc đo lường phát thải khí nhà kính, đặt mục tiêu, báo cáo tiến độ và giảm thiểu rủi ro của biến đổi khí hậu.

MCAP cung cấp cho các nhà sản xuất cơ hội được xác nhận đối với các mục tiêu giảm phát thải của mình từ các tổ chức bên thứ ba đã được chứng nhận.

Những người đánh giá từ bên thứ ba được chứng nhận

Cascale đã ký hợp đồng với các tổ chức bên thứ ba được chứng nhận để đóng vai trò người xác nhận cho các mục tiêu của MCAP: Những công ty này được lựa chọn dựa trên chuyên môn của họ về các vấn đề liên quan đến MCAP, bao gồm phát triển bản kê khí nhà kính và đánh giá mục tiêu. Mỗi mục tiêu của MCAP sẽ được một trong số họ xem xét. Cascale sẽ đóng vai trò giám sát để đảm bảo tính nhất quán trong các quá trình xác nhận của MCAP

Cascale sẽ cung cấp hỗ trợ gì cho các nhà sản xuất thông qua MCAP?

Cascale đã chuẩn bị các tài nguyên cụ thể cho MCAP, bao gồm các tiêu chí và yêu cầu, thư cam kết và biểu mẫu nộp mục tiêu. Khi các nhà sản xuất cam kết với MCAP, Cascale sẽ cung cấp đào tạo cấp cao về quy trình MCAP, tính toán phát thải khí nhà kính và thiết lập mục tiêu. Cascale và các đơn vị xác nhận bên thứ ba sẽ trả lời các câu hỏi khi các nhà sản xuất bắt đầu phát triển bảng kê và mục tiêu của họ. Cascale cũng sẽ dành mười giờ hỗ trợ tư vấn trực tuyến và ngoại tuyến mỗi năm cho các nhà sản xuất có nhu cầu đặt câu hỏi liên quan.

MCAP mang tới một cách tiếp cận có hệ thống nhằm hỗ trợ nhà sản xuất trong việc thiết lập SATs. MCAP giúp nhà sản xuất thông qua việc:

- ✓ Đánh giá từ bên thứ ba đối với các mục tiêu biến đổi khí hậu
- ✓ Thúc đẩy các mục tiêu đã được Cascale phê duyệt
- ✓ Hỗ trợ kỹ thuật cho quy trình MCAP, thời lượng 10 giờ đồng hồ
- ✓ Quyền truy cập vào các hội thảo trực tuyến và đào tạo về Truyền thông & Công bố thông tin, các rủi ro khí hậu và kế hoạch giảm phát thải carbon
- ✓ Theo dõi tiến độ hàng năm



CAM KẾT CÁC MỤC TIÊU PHÙ HỢP VỚI KHOA HỌC CHO MỤC ĐÍCH ĐÁNH GIÁ (PHẠM VI 1 VÀ 2)

Cam kết thực hiện các mục tiêu đã được thừa nhận phù hợp với khoa học, đây là một bước đơn giản nhằm hướng tới một tương lai bền vững.



ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ KHÍ HẬU

Các nhà sản xuất được khuyến khích đánh giá và ghi lại các rủi ro đối với hoạt động của họ do biến đổi khí hậu gây ra. Phân tích này đóng vai trò như một cầu nối để tương tác với các đối tác trong chuỗi cung ứng, bao gồm các thương hiệu.



XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KHỬ CARBON

Xây dựng lộ trình giảm phát thải, giải quyết nhu cầu ngày càng tăng về tính minh bạch, đồng thời hỗ trợ các nhà sản xuất lên kế hoạch đầu tư và nguồn lực một cách hiệu quả.



CÔNG BỐ TIẾN ĐỘ HÀNG NĂM

Ủng hộ sự minh bạch bằng cách chia sẻ công khai các báo cáo tiến độ hàng năm, bao gồm những nội dung về mục tiêu, phát triển văn hóa về trách nhiệm và tăng trưởng.

HÃY GIA NHẬP MCAP

Để tìm hiểu những lợi ích mà MCAP có thể mang lại cho tổ chức của quý vị và hành tinh chúng ta. Sự tham gia tích cực của quý vị đóng vai trò rất quan trọng trong việc chung tay giải quyết khủng hoảng khí hậu.

CÂU HỎI/GỢI Ý?

Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi qua mcap@cascale.org
Truy cập trang web của chương trình Khử cacbon
[@Cascale Connect](#) (chỉ dành cho hội viên Cascale)

Để biết thêm chi tiết, truy cập:

<https://cascale.org/tools-programs/impact-programs/>
[/manufacturer-climate-action-program](#)

